

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษานำเสนอผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

- (\bar{X}) แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
n แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
p แทน ความน่าจะเป็นของสถิติ
* แทน ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอเป็นตอน ๆ ดังนี้

ตอนที่ 1 บริบทของพื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 บริบทของพื้นที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว ที่มาของชื่อชุมชนตามคำบอกเล่ามี 2 แบบ คือบางคนก็มีความคิดว่าบ้านท่าโสมนี้อาจจะแปลว่าพระจันทร์ แต่บางคนก็มีความคิดว่าบ้านท่าโสมน่าจะเป็นที่มาของห้วยโสมมากกว่าเพราะมีเป็นจำนวนมาก สาเหตุที่มาตั้งชุมชนที่นี่เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร คืออยู่ติดกับแม่น้ำ มีการค้าขายกัน โดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางจากหลักฐานที่พออ้างอิงได้และคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชน พอสรุปได้ว่า ต้นตระกูลของชาวตำบลท่าโสมส่วนหนึ่งเป็นคนจีนมาจากเมืองจีน มาติดต่อกับขายกับคนในชุมชนและอีกส่วนหนึ่งเป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ก่อน ปัจจุบันมีการมีการอพยพของคนนอกพื้นที่ทางภาคอีสานและคนในหมู่บ้านอื่นเข้ามาทำมาหากินในหมู่บ้าน เช่นการทำสวนยางพารา การทำไร่สับปะรด การทำสวนผลไม้ เป็นต้น ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นลักษณะของเครือข่ายชุมชน ในอดีตมีลักษณะเป็นแบบเครือญาติมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงานลักษณะเป็นการเอาแรงกันทำงานให้แล้วเสร็จ เมื่อช่วยเสร็จแล้วก็ต้องมีการใช้แรงกันเป็นการตอบแทน เช่น การลงแขกทำนา การทำสวน การช่วยเหลืองานบุญต่าง ๆ มีการแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบคณะกรรมการ องค์กรและกลุ่มต่างเกิดขึ้นในชุมชนมากมายหลายกลุ่ม แต่ระบบเครือญาติก็ยังคงอยู่คู่กับชาวชุมชนตำบลท่าโสม (ศิลา สรวมชีพ. สัมภาษณ์. 2557)

1. เศรษฐกิจของชุมชน

ในอดีตชุมชนตำบลท่าโสมสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบเครือญาติควบคู่กับทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน คนในชุมชนอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ แลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน การผลิตเป็นการผลิตเพื่อบริโภคเสียเป็นส่วนใหญ่ และในส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้อง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบเครือญาติมีผลต่อการพึ่งตนเองของคนในตำบล วัดในอดีตเป็นแหล่งสนับสนุนและเรียนรู้ของคนในชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชุมชนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน มีความสามัคคี มีอัธยาศัยที่ดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา ด้านอาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านลานวัฒนธรรม ศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชน (ศิลา สรวมชีพ. สัมภาษณ์. 2557)

ถนนที่ตัดผ่านเข้ามาในตำบลท่าโสมระหว่างปี พ.ศ. 2504 - 2507 เป็นถนนดินลูกรังและต่อมาได้พัฒนาเป็นถนนลาดยางซึ่งเป็นเส้นทางในการคมนาคมของคนในตำบลเพื่อติดต่อกับหมู่บ้านหรือตำบลใกล้เคียงและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ไฟฟ้าเริ่มเข้ามาในปี พ.ศ. 2516 ส่งผลให้ชุมชนได้รับความสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตู้เย็น พัดลม โทรทัศน์

เป็นต้น มีการใช้ระบบไฟฟ้าสูบน้ำเพื่อการเกษตร หน่วยงานราชการที่เข้ามาในตำบลท่าโสม เมื่อปี พ.ศ. 2505 คือสถานีอนามัย ซึ่งเป็นสถานีอนามัยหลังแรกที่ก่อสร้างโดยพระครูคุณสารพิสุทธิ (สะอาด มั่นสนธิ) ร่วมกับชาวบ้านท่าโสม และต่อมาในปี 2540 จึงได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น (พระครูวิมลโสมนันท์. สัมภาษณ์. 2557) ในอดีตตำบลท่าโสมมีการค้าขายกันทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ โดยเรือสำเภา ประมาณปี พ.ศ. 2495 โดยผ่านแม่น้ำเวฬุไปยังอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อมีเรือสินค้าเข้ามาขายคนในชุมชนจะรู้ได้โดยการเป่าหวูดของพ่อค้าเพื่อแสดงว่าสินค้ามาแล้ว (หวูดในที่นี้หมายถึง เครื่องเป่าที่ทำจากเขาควาง) และต่อมาในปี 2514 ก็มีสินค้าฟุ่มเฟือยเข้ามายังชุมชน ได้แก่ บริษัทซิงเกอร์ เข้ามาขายจักรเย็บผ้า ทวี ตู้เย็น ซึ่งขายเป็นเงินผ่อนส่งเข้ามาเป็นเจ้าแรก ปัจจุบันก็มีสินค้าฟุ่มเฟือย เข้ามาอย่างหลากหลายซึ่งขายในระบบผ่อนส่ง ส่งผลให้คนในชุมชนมีวัฒนธรรมแบบวัตถุนิยม การถือครองที่ดินในตำบลท่าโสมประชาชนส่วนใหญ่มีการจับจองที่ดินเป็นเอกเทศหรือรับมรดก มาจากบรรพบุรุษหรือโดยการซื้อขายรับโอน เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครอง เช่น สก.1 สน.3 ก. สปก. โฉนด เป็นต้น การซื้อขายที่ดินก็จะขายกันในหมู่ญาติพี่น้องเป็นส่วนใหญ่โดยมีการ ขายให้กับคนภายนอกเป็นส่วนน้อย หนี้สินในชุมชนส่วนใหญ่จะกู้ยืมมาเพื่อการลงทุน ส่งเสริม อาชีพหรือขยายกิจการ โดยมีแหล่งเงินทุนจากธนาคาร กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนเงินล้าน สหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นต้น (ศิลา สรววมชีพ. สัมภาษณ์. 2557)

2. วัฒนธรรมของชุมชน

คนในตำบลท่าโสมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการดำเนินชีวิต จะเห็นได้จากการเข้าวัดทำบุญ การรักษาศีล การทำกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ มีการไหว้ผี เจริญให้มารับเครื่องสังเวยเพื่อจะได้ช่วย ค้ำครองให้ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังอยู่เย็นเป็นสุข และตามบ้านเรือนทุกบ้านจะต้องมีการตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเห็นได้ว่าชาวบ้านมีการนับถือศาสนาพุทธ ศี พราหมณ์ ควบคู่กัน ไปโดยเห็นได้จากการเข้าวัดทำบุญ การรักษาศีล อีกทั้งการประกอบพิธีการต่าง ๆ หลากหลาย ศาสนาปะปนกันไป สำหรับระบบอุปถัมภ์เกิดขึ้นในตำบล ท่าโสมตั้งแต่ในอดีต คือในระบบเครือญาติ เพื่อนสนิท คนในตำบลเดียวกันและการประกอบอาชีพเดียวกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็น ส่วนใหญ่จนมาถึงปัจจุบันก็ยังมีระบบอุปถัมภ์อยู่ เช่น การฝากลูกหลานเข้าทำงานในหน่วยงาน ราชการ การฝากลูกหลานเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด เป็นต้น (ศิลา สรววมชีพ. สัมภาษณ์. 2557)

3. การเมืองการปกครองของชุมชน

การปกครองในอดีตของตำบลท่าโสมไม่มีการปกครองแบบนายบ้าน มีการปกครอง โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม หมู่ที่ 2 บ้าน ละมิบ หมู่ที่ 3 บ้านสลัก และหมู่ที่ 4 บ้านอ่างระป่อง และเมื่อมีประชากรหนาแน่นขึ้นในปี พ.ศ. 2531 จึงได้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้น คือ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำตก โดยแยกออกมาจากหมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ประชากร

ในบ้านน้ำตกส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านนาเกลือ ตำบลชาราก อำเภอเมือง จังหวัดตราดและต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเริ่มเข้ามามีบทบาทในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในตำบล มีงบประมาณในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วขึ้น มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นำความเจริญมาสู่ชุมชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีการทำงานแบบเครือข่าย มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เกิดขึ้นในชุมชนสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกันในการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่น แต่ยังไม่มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน (ศิลา สรวมชีพ. สัมภาษณ์. 2557)

4. อิทธิพลของอาเซียนกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ได้รับผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน การเปิดประชาคมอาเซียนจะต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่มากขึ้น อาจก่อให้เกิดผลที่ตามมาดังนี้ ปัญหาโรคระบาด การใช้ทรัพยากรมากขึ้น ปัญหาดังแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกับชุมชนกำหนดกติกาและหลักเกณฑ์สำหรับแรงงานต่างชาติเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตาราง 3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ (n = 356)

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	154	43.30
หญิง	202	56.70
รวม	348	100.00

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.70 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.30

จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะการเก็บข้อมูลในพื้นที่ส่วนใหญ่เพศหญิงจะอยู่บ้านมากกว่าเพศชาย เพศชายต้องออกไปทำงานนอกบ้านทำให้ได้ข้อมูลจากเพศหญิงมากกว่า ประกอบกับเพศหญิงจะให้ความสนใจในกิจกรรมของ อบต.มากกว่าเพศชาย

ตาราง 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ (n = 356)

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18 - 39 ปี	122	34.30
40 - 59 ปี	173	48.60
60 ปีขึ้นไป	61	17.10
รวม	356	100.00

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ 40-59 ปี จำนวน 173 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 18-39 ปี จำนวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.30 และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.10

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจะมีช่วงอายุ 40-59 ปี มากกว่า เพราะคนช่วงอายุนี้เป็นช่วงวัยแรงงานซึ่งประชาชนช่วงอายุนี้จะมีอยู่จำนวนมากที่สุด ถ้าเทียบกับประกอบกับคนที่ช่วงอายุ 18-39 เพราะคนช่วงอายุนี้จะไปศึกษาต่อและทำงานไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน

ตาราง 5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการศึกษา (n=356)

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	225	63.20
มัธยมศึกษา/ ปวช.	90	25.30
ปวส./ อนุปริญญา/ปริญญาตรี	41	11.50
รวม	356	100.00

จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.20 รองลงมา คือระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.30 และ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.50

จากผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากกว่า เพราะสังคมชนบทพ่อแม่ยังมีค่านิยมที่ไม่สนับสนุนให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อจากการศึกษาภาคบังคับ เพราะต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงาน บางคนที่ได้ศึกษาต่อก็ไปทำงานอยู่นอกพื้นที่ไม่ได้กลับเข้ามาทำงานในชุมชนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา

ตาราง 6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ (n=356)

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
เกษตรกรกรรม	160	44.90
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	35	9.80
รับจ้างทั่วไป/พนักงานเอกชน	103	28.90
แม่บ้าน	21	5.90
รับราชการ/ลูกจ้างราชการ/รัฐวิสาหกิจ	21	5.90
อื่น ๆ (นักเรียน,นักศึกษา)	16	4.50
รวม	356	100.00

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรกรรม จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 รองลงมา คืออาชีพรับจ้างทั่วไป/พนักงานเอกชน จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรกรรมมากกว่า เพราะพื้นที่ตำบลท่าโสมส่วนใหญ่เป็นพื้นดอน ที่ราบลูกฟูก พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมีป่าไม้ สลับกับสวนผลไม้ ไม้ยืนต้น สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินลูกรัง โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองสายต่าง ๆ เช่น คลองท่าโสม คลองอิโหลม เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลท่าโสม จึงประกอบอาชีพเกษตรกรกรรมเป็นอาชีพหลัก

ตาราง 7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (n=356)

รายได้	จำนวน	ร้อยละ
0 – 5,000 บาท	118	33.15
5,001- 10,000 บาท	197	55.34
10,001 บาทขึ้นไป	41	11.51
รวม	356	100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001- 10,000 บาท จำนวน 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.34 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท จำนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.15 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาทขึ้นไป จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.51

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001- 10,000 บาทมากกว่า เพราะ ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลท่าโสมประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ สวนสับปะรด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการทำอาชีพดังกล่าวมีต้นทุนทางการผลิตสูงแต่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำทำให้ประชาชนมีรายได้ไม่แน่นอน บางครั้งขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสภาพดินฟ้าอากาศ ประกอบกับประชาชนมีรายได้จากอาชีพหลักเพียงอย่างเดียวไม่มีรายได้จากอาชีพเสริม

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (n=356)

ด้าน	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. ตระหนักในประโยชน์	3.15	0.76	ปานกลาง	1
2. ยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่น	2.95	0.79	ปานกลาง	3
3. ภาวะผู้นำ	2.91	0.81	ปานกลาง	4
4. ตระหนักในผลกระทบต่อประชาคมอาเซียน	3.01	0.55	ปานกลาง	2
รวม	3.01	0.73	ปานกลาง	

จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยรวมมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.01$) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีความคิดเห็นปานกลางทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความตระหนักในประโยชน์ ความยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่น ภาวะผู้นำและความตระหนักในผลกระทบต่อประชาคมอาเซียน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความตระหนักในประโยชน์มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.15$) รองลงมาคือ ความตระหนักในผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.01$) และความยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่นมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 2.95$)

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดมีความคิดเห็นปานกลางเพราะพื้นที่ตำบลท่าโสมได้รับอิทธิพลของสังคมเมืองประชาชนต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันให้ความสนใจในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้อย ประชาชนยังมีความนิ่งเฉยไม่ตื่นตัวที่จะเข้าร่วม โดยคิดว่าการไม่เข้าร่วมคงไม่มีผลกระทบอะไรต่อตนเองและชุมชนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจึงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ การสร้างแรงจูงใจในการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการประชุมร่วมกับกิจกรรมอื่นของหมู่บ้าน เช่น วันสงกรานต์และปล่อยเงินกู้ของสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินแสน กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามความตระหนักในประโยชน์ (n=356)

ประเด็น	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. การเข้าร่วมทำให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข	3.30	0.92	ปานกลาง	1
2. การเข้าร่วมทำให้การพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการของชุมชน	3.25	0.93	ปานกลาง	2
3. การเข้าร่วมทำให้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	3.01	0.95	ปานกลาง	5
4. การเข้าร่วมทำให้ได้รับการบริการสาธารณะที่ดี	3.15	0.86	ปานกลาง	3
5. การเข้าร่วมสามารถทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้	3.03	0.92	ปานกลาง	4
รวม	3.15	0.76	ปานกลาง	

จากตาราง 9 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ความตระหนักในประโยชน์ โดยรวมมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.15$) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกการเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.30$) รองลงมาคือ การเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการของชุมชน มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.25$) และการเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ได้รับการบริการสาธารณะที่ดี มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.15$)

จากประสบการณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัย สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ของความตระหนักในประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นปานกลาง ในกรที่จะทำให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข การพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการของชุมชนและทำให้ได้รับการบริการสาธารณะที่ดีนั้นเป็นปัจจัยที่ได้ผลมาจากการที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่น ถนนชำรุด คุกคลองตื้นเขิน ภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ประชาชนไม่สามารถแก้ไขเองได้เองต้องให้ท้องถิ่นแก้ไข แต่บางครั้งประชาชนก็คิดว่าท้องถิ่นก็มาดำเนินการแก้ไขเองไม่ต้องเข้าร่วมประชุมประชาคมก็ได้ เจอนายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ก็แจ้งความเดือดร้อน ไปอีกไม่นานก็ลงมาแก้ไขให้เอง

ในการตัดสินใจเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ปัจจัยที่เข้าร่วมเพราะตนเองมีความเดือดร้อนต้องการที่จะให้ท้องถิ่นแก้ไข ถ้าไม่ได้รับความเดือดร้อนก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมประชาคม ประกอบกับปัญหาทางการเมืองที่ว่าพวกใครพวกมัน คนของเราไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาบริหารงานเราก็ไม่มาเข้าร่วม ถ้าคนของเราได้รับการคัดเลือกเข้ามาบริหารงานเราก็มาเข้าร่วม โดยให้ความตระหนักในผลประโยชน์ของส่วนรวมน้อย (ชานินทร์ เวชานนท์. สัมภาษณ์. 2558)

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามความยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่น (n = 356)

ประเด็น	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. มีส่วนร่วมเพราะเป็นความรับผิดชอบต่อชุมชน	3.02	0.93	ปานกลาง	2
2. มีส่วนร่วมเพราะความเป็นเจ้าของชุมชน	2.85	0.91	ปานกลาง	4
3. มีส่วนร่วมเพราะเป็นข้อตกลงของคนในชุมชน	2.82	0.95	ปานกลาง	5
4. มีส่วนร่วมเพราะคนในชุมชนปฏิบัติร่วมกัน	2.98	0.93	ปานกลาง	3
5. มีส่วนร่วมเพราะเป็นการพัฒนาชุมชนของตนเอง	3.08	0.98	ปานกลาง	1
รวม	2.95	0.79	ปานกลาง	

จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ความยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่น โดยรวมมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 2.95$) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะเป็นการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.08$) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะเป็นความรับผิดชอบต่อชุมชน มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.02$) และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะคนในชุมชนปฏิบัติร่วมกันมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 2.98$)

จากประสบการณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัย สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ของความยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง เนื่องจากปัจจุบันการที่จะหาคนรับผิดชอบต่อชุมชนทำเพื่อชุมชนมีน้อย การตั้งกฎเกณฑ์หรือกติกาต่าง ๆ มาบังคับใช้ในชุมชนบางครั้งประชาชนก็ต่อต้าน ประชาชนในท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมน้อยต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตน มีความผูกพันต่อท้องถิ่นน้อยไม่เหมือนสังคมสมัยโบราณ

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามภาวะผู้นำ ($n = 356$)

ประเด็น	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. มีส่วนร่วมเพราะผู้นำมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส	3.04	0.99	ปานกลาง	1
2. มีส่วนร่วมเพราะผู้นำมีความรอบรู้	2.86	0.96	ปานกลาง	4
3. มีส่วนร่วมเพราะผู้นำมีทักษะในการสื่อสาร	2.74	0.92	ปานกลาง	5
4. มีส่วนร่วมเพราะผู้นำมีความมุ่งมั่นในการทำงาน	2.99	1.00	ปานกลาง	2
5. มีส่วนร่วมเพราะผู้นำมีความรับผิดชอบต่อชุมชน	2.92	1.00	ปานกลาง	3
รวม	2.91	0.81	ปานกลาง	

จากตาราง 11 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ภาวะผู้นำโดยรวมมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 2.91$) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะผู้นำมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.04$) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะผู้นำมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 2.99$) และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะผู้นำมีความรับผิดชอบต่อชุมชน มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 2.92$)

จากประสบการณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้นวิจัยสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยต่าง ๆ ของภาวะผู้นำจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นปานกลาง เนื่องจากประชาชนยังขาดคุณสมบัติของการมีภาวะผู้นำยังไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าแสดงออกคิดแต่ว่าตัวเองไม่มีความรู้ด้อมตน ไม่กล้าลงมือทำ เพราะกลัวการผิดพลาด ไม่นิยมการรวมกลุ่มหรือรับผิดชอบงานเป็นหมู่คณะ ไม่ชอบอยู่ใต้การบังคับบัญชาของคนอื่น ซึ่งทำให้ไม่สนใจต่อการมีบทบาททางการเมือง หรือการทำงานแบบอุทิศตนเพื่อ

สังคมส่วนรวม มีความเคารพและคล้อยตามผู้มีวัยวุฒิสูง โดยยึดถือหลักความเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุสูงกว่าผู้น้อยต้องปฏิบัติตามผู้ใหญ่เท่านั้น ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอื่นได้ ทำให้ขาดความเป็นตัวของตัว ความคิดริเริ่มก็ไม่ปรากฏออกมา ทำให้ประชาชนมีลักษณะในการเป็นผู้นำน้อย

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามความตระหนักในผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (n = 356)

ประเด็น	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. เข้าร่วมเพราะตระหนักถึงปัญหาการรุกรานที่ดินทำกิน	3.35	0.49	ปานกลาง	2
2. เข้าร่วมเพราะตระหนักถึงปัญหาแรงงานข้ามชาติ	2.36	0.91	ค่อนข้างน้อย	5
3. เข้าร่วมเพราะตระหนักถึงปัญหาโรคติดต่อโรคระบาดที่มากับประเทศในกลุ่มอาเซียน	3.38	0.89	ปานกลาง	1
4. เข้าร่วมเพราะตระหนักถึงปัญหาการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน	2.76	0.90	ปานกลาง	4
5. เข้าร่วมเพราะตระหนักถึงปัญหาการค้าขายเสพติดข้ามชาติ	3.20	0.78	ปานกลาง	3
รวม	3.01	0.55	ปานกลาง	

จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ความตระหนักในผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.01$) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะตระหนักถึงปัญหาโรคติดต่อโรคระบาดที่มากับประเทศในกลุ่มอาเซียน มีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.38$) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะตระหนักถึงปัญหาการรุกรานที่ดินทำกินมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.35$) และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะตระหนักถึงปัญหาการค้าขายเสพติดข้ามชาติมีความคิดเห็นปานกลาง ($\bar{X} = 3.20$)

จากประสบการณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัยสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ของความตระหนักในผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นปานกลาง เนื่องจากประชาชนยังไม่ตระหนักถึงผลที่จะตามมาของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาชนรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนแต่ยังมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียนน้อย รู้จักอาเซียนในลักษณะผิวเผินหรือแค่ได้ยินผ่านหูจากการประชาสัมพันธ์เพียงบางช่วงบางเวลาเท่านั้น ขาดการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยส่วนใหญ่คนจะพูดถึงแต่ด้านเศรษฐกิจโดยให้ความสนใจในด้านสังคมและวัฒนธรรมน้อย

บ้านเราเป็นจังหวัดชายแดนปัจจุบันมีแรงงานต่างชาตินำเข้ารับจ้างทำงาน บางคนก็เข้ามาโดยถูกกฎหมาย บางคนก็เข้ามาโดยผิดกฎหมายขาดการควบคุมอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เป็นนายจ้างต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนในการจ้างงาน (ประทุม สุทธิธรรม, สัมภาษณ์. 2558)

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (n=356)

ด้าน	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. การรับรู้ข่าวสาร	2.80	0.61	ปานกลาง	1
2. การเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน	2.66	0.74	ปานกลาง	2
3. การติดตามประเมินผลแผน	2.10	0.79	ค่อนข้างน้อย	3
รวม	2.52	0.71	ปานกลาง	

จากตาราง 13 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.52$) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มมีส่วนร่วมปานกลาง ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร

และการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ส่วนอีกกลุ่มมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ได้แก่ การติดตามประเมินผลแผน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการรับรู้ข่าวสาร มีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.80$) รองลงมา คือ การเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน มีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.66$) และการติดตามประเมินผลแผน มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ($\bar{X} = 2.10$)

จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีส่วนร่วมปานกลางเพราะประชาชนคิดว่าการจัดทำแผนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องดำเนินการร่วมคิดร่วมทำร่วมกับผู้บริหารและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน / คณะกรรมการหมู่บ้าน และคิดว่าตนเองได้เลือกตัวแทนเข้ามาทำงานแล้ว ตัวแทนที่เลือกเข้ามาคงทำหน้าที่ในการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนได้ดีกว่าตน ประกอบกับประชาชนไม่ได้มีความเดือดร้อนมากถึงกับต้องพึ่งพาหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว เพราะทุกวันนี้ก็มีอาชีพมีงานทำสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามการรับรู้ข่าวสาร (n = 356)

ประเด็น	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. ได้รับทราบข่าวการจัดประชุมประชาคมจากเพื่อนบ้าน	2.84	0.90	ปานกลาง	3
2. ได้รับทราบข่าวการจัดประชุมประชาคมจากหอกระจายข่าว	2.99	0.93	ปานกลาง	2
3. ได้รับทราบข่าวการจัดประชุมประชาคมจากเอกสารของ อบต.	3.21	0.87	ปานกลาง	1
4. ได้รับทราบข่าวการจัดประชุมประชาคมจากรดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของ อบต.	2.36	0.91	ค่อนข้างน้อย	5
5. ได้รับทราบข่าวการจัดประชุมประชาคมจากผู้ใหญ่บ้าน	2.59	1.00	ปานกลาง	4
รวม	2.80	0.61	ปานกลาง	

จากตาราง 14 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การรับรู้ข่าวสาร โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.80$) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข่าวสารการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 3.21$) รองลงมาคือ ได้รับทราบข่าวสารการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากหอกระจายข่าว มีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.99$) และได้รับทราบข่าวสารการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเพื่อนบ้าน มีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.84$)

จากประสบการณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัย สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมปานกลาง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งตำบลบางครัวเรือน อาจจะไม่ได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชาวบ้านรับทราบข่าวสารการจัดประชุมประชาคมแต่บางครั้งก็ไม่ได้ไปเพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องของตนเป็นเรื่องของ อบต. ของผู้ใหญ่บ้านและคิดว่าขณะนี้ตนเองก็ยังไม่มีความเดือดร้อนอะไรที่จะต้องให้ อบต.เข้ามาช่วยเหลือ (สุนีย์ โกสกุล. สัมภาษณ์. 2558)

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน (n = 356)

ประเด็น	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหา	3.12	0.95	ปานกลาง	1
2. เข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา	2.73	0.95	ปานกลาง	3
3. เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา	2.34	0.99	ค่อนข้างน้อย	5
4. เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอโครงการ	2.37	0.92	ค่อนข้างน้อย	4
5. เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	2.74	0.91	ปานกลาง	2
รวม	2.66	0.74	ปานกลาง	

จากตาราง 15 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้านการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยรวมมีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.66$) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 3.12$) รองลงมาคือ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.74$) เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมปานกลาง ($\bar{X} = 2.73$)

จากประสบการณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัย สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมปานกลาง โดยเฉพาะในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเสนอปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเวลาการประชุมประชาคมประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วม ก็ยังไม่กล้าที่จะเสนอปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นทางการ คือมาพบที่ อบต. หรือที่บ้านก็บอกปัญหาในลักษณะพูดคุยกันมากกว่าเสนอแบบเป็นทางการ

วันนี้หมู่บ้านเขาประชุมประชาคมจัดทำแผนกันแต่ชาวบ้านบางคนไม่ได้ไปเข้าร่วมเพราะติดธุระและคิดว่าคงไม่มีผลอะไร นายก เจ้าหน้าที ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเขาเองจัดทำแผนกันเองได้ (ชานินทร์ เวชานนท์, สัมภาษณ์, 2558)

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามการติดตามประเมินผลแผน ($n = 356$)

ประเด็น	\bar{X}	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. ร่วมติดตามประเมินผลแผนด้วยตนเอง	2.32	0.88	ค่อนข้างน้อย	2
2. ร่วมติดตามประเมินผลแผนโดยสอบถามเจ้าหน้าที่ของ อบต.	2.39	1.09	ค่อนข้างน้อย	1
3. ร่วมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาโดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	2.30	1.06	ค่อนข้างน้อย	3
4. ร่วมติดตามประเมินผลแผนจากผลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.	1.72	0.99	ค่อนข้างน้อย	5
5. ร่วมติดตามประเมินผลแผนจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	1.76	0.96	ค่อนข้างน้อย	4
รวม	2.10	0.79	ค่อนข้างน้อย	

จากตาราง 16 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัด ตราด การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ($\bar{X} = 2.10$) และเมื่อ พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอบถาม เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ($\bar{X} = 2.39$) รองลงมาคือ เข้าร่วม ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ($\bar{X} = 2.32$) และได้ร่วม ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเข้าเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ($\bar{X} = 2.30$)

จากประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่นและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การที่กลุ่ม ตัวอย่างมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยในการร่วมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะร่วม ติดตามประเมินผลโดยสอบถามเจ้าหน้าที่ อบต. กลุ่มตัวอย่างยังให้ความสนใจในกระบวนการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมค่อนข้างน้อย ประชาชนคิดว่า ไม่มีความรู้ในการติดตามประเมินผล ไม่มีเวลาในการติดตามและเป็นเรื่องยุ่งยากในการที่จะมา สอบถามเจ้าหน้าที่ส่งผลให้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตาราง 17 ผลการทดสอบสมมติฐาน จำแนกตามตัวแปรกำหนด

สมมติฐานการวิจัย	Prob.	ค่า สหสัมพันธ์	การ ตีความ	ผลการทดสอบ
1. ความตระหนักในประโยชน์ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	0.00*	0.42	ปานกลาง	ยอมรับสมมติฐาน
2. ความยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่นมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	0.00*	0.60	สูง	ยอมรับสมมติฐาน
3. ภาวะผู้นำมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	0.00*	0.46	ปานกลาง	ยอมรับสมมติฐาน
4. ความตระหนักในผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	0.00*	0.44	ปานกลาง	ยอมรับสมมติฐาน

จากตาราง 17 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานเมื่อจำแนกตามตัวแปรกำหนดในการวิจัยได้ดังนี้

1. สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความตระหนักในประโยชน์มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่าความตระหนักในประโยชน์มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขพัฒนาชุมชนได้ตรงกับความต้องการของชุมชน ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ล้วนต่อส่งผลให้ประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการเข้าร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากประชาชนมองว่าถ้าเราเข้าร่วมประชุมประชาคม ก็จะทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขได้อย่างทันที่ อย่างไม่รู้ตามความสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้นอยู่เพียงในระดับปานกลางเท่านั้น

2. สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่าความยึดมั่นผูกพันต่อท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม พบว่า การที่จะมีความรับผิดชอบต่อชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชนเป็นข้อตกลงของคนในชุมชน คนในชุมชนปฏิบัติร่วมกันและเป็นการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมองว่าถ้าเราเข้าร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทำให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและชุมชนได้รับการพัฒนาโดยคนในชุมชนที่ต้องการจะเห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง อย่างไม่รู้ตามความสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้นอยู่เพียงในระดับปานกลางเท่านั้น

3. สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า ภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ก็เพราะว่าประชาชนที่มีคุณลักษณะที่ซื่อสัตย์โปร่งใส มีความรอบรู้ มีทักษะในการสื่อสาร มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน จะมีความสามารถในการชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากกว่า เพราะมีความสามารถในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพราะถ้าประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขาดคุณลักษณะของผู้นำที่ดีก็จะทำให้ประชาชนไม่ให้ความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันจากเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าว ส่งผลถึงภาวะผู้นำที่มีอำนาจต่อรอง การผลักดันนโยบายต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้นอยู่เพียงในระดับปานกลางเท่านั้น

4. สมมติฐานการวิจัยว่าความตระหนักในผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่าความตระหนักในผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เพราะตระหนักถึงปัญหาการรุกรานที่ดินทำกิน ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาโรคติดต่อโรคระบาดที่มากับประเทศในกลุ่มอาเซียน ปัญหาการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันและปัญหาการค้ายาเสพติดข้ามชาติ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมองว่าการเปิดประชาคมอาเซียนจะต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนจึงต้องร่วมกันกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่กล่าวมาข้างต้นอยู่เพียงในระดับปานกลางเท่านั้น